



## KỶ HỌP THỨ 15 HĐND TỈNH KHÓA VII

☐ Thông qua 39 nghị quyết

☐ Thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền

TRANG 2

### CON SỐ - SỰ KIỆN

Hơn **75** tỷ đồng

là tổng kinh phí tỉnh thực hiện chính sách hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đang học tại các cơ sở giáo dục công lập năm học 2024 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

**PHÁT ĐỘNG VÀ ĐÓNG GÓP ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO MIỀN BẮC BỊ THIỆT HẠI DO CƠN BÃO SỐ 3**

TRANG 4

Hội Chữ thập đỏ tỉnh: **VẬN CHUYỂN 37 TẤN HÀNG HÓA CỨU TRỢ CÁC TỈNH MIỀN BẮC BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI CƠN BÃO SỐ 3**

TRANG 4

**BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI:**

**Thống nhất quan điểm đầu tư Cảng Hàng không Vân Phong**

TRANG 3

### CHUYỆN CUỐI TUẦN

#### CHĂM LO CHO DÂN

ĐẠI HẢI

- Làm gì mà ngôi thờ người ra thể Nôm ơi?

- Ồ, chào ông! Mới sáng sớm mà rông đến nhà tơm, có chuyện gì không Tư?

- Chuyện là thế này, mấy hôm nay, tôi nghe người dân các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại nặng nề do bão lụt, nhiều gia đình bị mất mát lớn quá, người chết, người mất tích, nhà sập, cầu sập, tài sản bị lũ cuốn trôi... mà thấy chạnh lòng. Tối đến tôi không ngủ được vì thấy thương bà con quá! Vậy nên sáng sớm tôi qua gặp Năm bàn chuyện quyên góp để ủng hộ, giúp đỡ người dân vùng bị thiệt hại do lũ lụt đây. Còn ông, sao mới sáng sớm mà lại ngôi thờ ra đó, trông như "mất sổ gạo" vậy?

XEM TIẾP TRANG 10

• Một góc khu vực Bắc Vân Phong.

Mời quét mã QR





# KỶ HỌP THỨ 15 HĐND TỈNH

- ☐ Thông qua 39 nghị quyết
- ☐ Thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền



● Quang cảnh tại kỳ họp.

Sáng 13-9, các đồng chí: Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Phạm Thị Xuân

Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa điều hành Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa VII. Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Trần Thu Mai - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Lê Hữu Hoàng - Phó

Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Hòa Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Trong phiên khai mạc kỳ họp,

các đại biểu HĐND tỉnh đã dành 1 phút mặc niệm những nạn nhân và cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong quá trình tham gia khắc phục hậu quả cơn bão số 3; đồng thời phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh,

thành phố miền Bắc khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận kỹ lưỡng, toàn diện, khách quan và thống nhất thông qua 39 nghị quyết quan trọng như: Quy định chính sách hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đang học tại các cơ sở giáo dục công lập trong năm học 2024 - 2025 trên địa bàn tỉnh; chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 và giai đoạn 2021 - 2025; danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; đề án "Kiện toàn tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh"; bổ sung biên chế công chức năm 2024 cho một số cơ quan, địa phương... Bên cạnh đó, HĐND tỉnh đã thông qua chủ trương đầu tư nhiều dự án quan trọng như: Trụ sở chung cho các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh,

Tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa VII, HĐND tỉnh đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. Trong đó, có chính sách hỗ trợ học phí cho các cấp học phổ thông công lập; việc sáp nhập, đổi tên, giải thể một số thôn, tổ dân phố trên địa bàn TP. Nha Trang và huyện Vạn Ninh. Phóng viên Báo Khánh Hòa đã phỏng vấn lãnh đạo các sở, ngành về những nội dung này.

## ● Ông Võ Hoàn Hải - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo:

### HỖ TRỢ 100% HỌC PHÍ CHO CÁC CẤP HỌC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP

- Xin ông cho biết cụ thể hơn về chính sách hỗ trợ học phí đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp này?

- Theo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh (HS) phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đang học tại các cơ sở giáo dục công lập năm học 2024 - 2025 trên địa bàn tỉnh đã được HĐND tỉnh thông qua, trong 9 tháng của năm học 2024 - 2025, tỉnh sẽ hỗ trợ 100% học phí đối với trẻ em mầm non, HS phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đang học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh. Mức hỗ trợ này thực hiện theo mức thu học phí năm học 2024 - 2025 (được quy định tại Nghị quyết số 03 năm 2024 của HĐND tỉnh về sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 13 năm 2022 của HĐND tỉnh quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 2022 - 2023 đến năm học 2025 - 2026 trên địa bàn tỉnh); lần 1 hỗ trợ học phí 4 tháng năm 2024 và lần 2 hỗ trợ học phí 5 tháng năm 2025. Tổng kinh phí thực hiện chính sách này hơn 75 tỷ đồng.

- Ông đánh giá như thế nào về hiệu quả mà chính sách này sẽ mang lại?

- Miễn giảm, hỗ trợ học phí là một giải pháp ưu tiên hàng đầu đã được Nhà nước luật hóa trong các chính

sách nhằm tạo điều kiện giúp đỡ nhiều HS có hoàn cảnh khó khăn được học tập, góp phần thúc đẩy công bằng xã hội trong giáo dục. Thời gian qua, do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh nên tình hình kinh tế - xã hội và đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Trong những năm học qua, tỉnh đã dành sự quan tâm rất lớn đối với ngành Giáo dục và Đào tạo, trên cơ sở khả năng, điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành kịp thời nhiều nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, HS các cấp học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, trong 2 năm học gần đây, tỉnh đã hỗ trợ 50% học phí đối với trẻ em mầm non, HS phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đang học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn toàn tỉnh; năm học 2024 - 2025, tỉnh hỗ trợ 100% học phí cho các đối tượng trên. Chính sách này sẽ chia sẻ được khó khăn, hỗ trợ giảm bớt gánh nặng tài chính với phụ huynh HS; hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng HS bỏ học...

- Xin cảm ơn ông!

✍️ HẢI LĂNG (Thực hiện)



## ● Ông Võ Chí Vương - Giám đốc Sở Nội Vụ:

### SÁP NHẬP, ĐỔI TÊN, TỔ DÂN PHỐ TẠI TP. NHA



- Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận, xem xét kỹ lưỡng và thống nhất thông qua nghị quyết về sáp nhập, đổi tên, giải thể một số thôn, tổ dân phố trên địa bàn TP. Nha Trang và huyện Vạn Ninh. Xin ông cho biết cụ

thể hơn về vấn đề này?

- Hiện nay, TP. Nha Trang có 298 thôn, tổ dân phố (66 thôn, 232 tổ dân phố); trong đó 66 thôn đều có quy mô số hộ gia đình đảm bảo theo tiêu chuẩn quy định, 89/232 tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình chưa đảm bảo tiêu chuẩn quy định, trong đó có 3 tổ dân phố thuộc phường Vĩnh Nguyên do yếu tố đặc thù nên UBND TP. Nha Trang đề nghị chưa thực hiện việc điều chỉnh, sắp xếp. Huyện Vạn Ninh có 78 thôn, tổ dân phố (66 thôn, 12 tổ dân phố); qua rà soát có 3 thôn có quy mô số hộ gia đình chưa đủ tiêu chuẩn quy định, trong đó có 2 thôn đặc thù về địa lý, nguồn gốc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục tập quán nên UBND huyện Vạn Ninh đề nghị không sắp xếp, sáp nhập.

Theo nghị quyết về sáp nhập, đổi tên, giải thể một số thôn, tổ dân phố trên địa bàn TP. Nha Trang và huyện Vạn Ninh đã được HĐND tỉnh thông qua, tại TP. Nha Trang thực hiện điều chỉnh, sáp nhập 95 tổ dân phố chưa đủ tiêu chuẩn thành 53 tổ dân phố, đổi tên 2 tổ dân phố cho phù hợp với thực tế địa phương, giải thể 1 tổ dân phố; sau khi sáp nhập, đổi tên, giải thể tổ dân phố, TP. Nha Trang còn 255 thôn, tổ



# KHÓA VII

trụ sở chung cho UBNDTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và hội đặc thù của tỉnh; Cải tạo, sửa chữa Trung tâm Hội nghị 46 Trần Phú (giai đoạn 1); tu bổ đình Bích Đám (phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang); xây dựng mới, sửa chữa trụ sở làm việc của một số cơ quan, đơn vị...

Thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, HĐND tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Minh Chiến - nguyên Chánh thanh tra tỉnh (do chuyển công tác khác) và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Sỹ Khánh - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn đề nghị UBND tỉnh: Khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư, đấu thầu, phấn đấu khởi công tất cả các công trình, dự án đầu tư công thuộc phạm vi quản lý đã được cấp có thẩm quyền giao, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2024; lập kế hoạch giải ngân chi tiết

từng dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch giải ngân từng tháng, quý; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ; bám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng dự án... Bên cạnh đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ và tập trung tháo gỡ các nút thắt trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án; ưu tiên bố trí đủ kinh phí để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích có đủ điều kiện; không để tình trạng dự án chờ mặt bằng, đặc biệt là các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm của tỉnh. Bên cạnh đó, tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết vừa được thông qua một cách hiệu quả... Đồng chí đề nghị UBNDTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024...

**H.L**

## GIẢI THỂ MỘT SỐ THÔN, TRANG VÀ HUYỆN VẠN NINH

dân phố (66 thôn, 189 tổ dân phố), giảm 43 tổ dân phố. Tại huyện Vạn Ninh, chỉ sáp nhập thôn Suối Hàng vào thôn Tiên Ninh (xã Vạn Khánh) lấy tên thôn Tiên Ninh; sau khi sáp nhập toàn huyện còn 77 thôn, tổ dân phố (65 thôn, 12 tổ dân phố), giảm 1 thôn.

**- Xin ông cho biết về lý do, sự cần thiết của việc sáp nhập, đổi tên, giải thể một số thôn, tổ dân phố lần này?**

- Việc sáp nhập, đổi tên, giải thể một số thôn, tổ dân phố tại TP. Nha Trang và huyện Vạn Ninh lần này nhằm tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 81 năm 2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Việc sáp nhập, đổi tên, giải thể một số thôn, tổ dân phố ở 2 địa phương phù hợp với chủ trương khuyến khích tinh giản bộ máy, biên chế; phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền cấp xã và nâng cao hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở cơ sở. Bên cạnh đó, còn góp phần thu gọn đầu mối; tinh giản số lượng người hoạt động không chuyên trách; qua đó giảm chi phí ngân sách nhà nước trong việc vận hành và chi trả hỗ trợ mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; tạo thuận lợi trong quy hoạch, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Việc thực hiện sáp nhập, đổi tên, giải thể một số thôn, tổ dân phố tại TP. Nha Trang và huyện Vạn Ninh được thực hiện một cách thận trọng, cân nhắc kỹ các yếu tố đặc thù về truyền thống lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán, vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, nhận được sự đồng thuận của người dân.

**- Xin cảm ơn ông!**

**BÍCH LA (Thực hiện)**

**Bộ Giao thông vận tải:**

## THỐNG NHẤT QUAN ĐIỂM ĐẦU TƯ CẢNG HÀNG KHÔNG VẠN PHONG



● Đồng chí Nguyễn Tấn Tuấn báo cáo tại buổi làm việc.

Ngày 13-9, tại TP. Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng chủ trì nghe UBND tỉnh báo cáo Đề án nghiên cứu khả năng hình thành Cảng Hàng không Vạn Phong. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Tấn Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Theo báo cáo, vị trí sân bay nghiên cứu quy hoạch Cảng Hàng không Vạn Phong tại xã Vạn Thắng (huyện Vạn Ninh), cách TP. Nha Trang khoảng 65km về phía nam, cách Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh khoảng 101km về phía nam, cách Cảng Hàng không Tuy Hòa khoảng 49km về phía bắc. Tổng diện tích đất quy hoạch 497,1ha. Trong đó, diện tích đất dùng chung gần 413ha; diện tích đất hàng không dân dụng quản lý hơn 77,6ha; diện tích đất quân sự quản lý 6,5ha. Khu vực dự kiến quy hoạch sân bay nằm hoàn toàn trên vùng mặt nước ven bờ, không có dân cư, rừng phòng hộ, rừng ngập mặn, di tích lịch sử và không có quy hoạch khu neo đậu tàu thuyền, tránh bão nên thuận lợi cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2023 đến năm 2029. Cảng Hàng không Vạn Phong được nghiên cứu thiết kế theo tiêu chuẩn ICAO cấp 4E, sân bay quân sự cấp I, đường cất hạ cánh dài hơn 3km, quy mô công suất khoảng 1,5 triệu lượt khách/năm. Tổng mức đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Vạn Phong giai đoạn đầu khoảng 7.892 tỷ đồng.

Trong Nghị quyết số 09 ngày 28-1-2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ghi rõ: "Ưu tiên bố trí phù hợp các nguồn lực từ ngân sách nhà nước để dẫn dắt và thúc đẩy thu hút nguồn lực ngoài nhà nước cho đầu tư phát triển hệ thống kết nối hạ tầng trên địa bàn, trong đó có các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư". Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có nội dung: "Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá khả năng quy hoạch thành cảng hàng không đối với một số sân bay phục vụ quốc phòng, an ninh; một số vị trí quan trọng về khẩn nguy, cứu trợ, có tiềm năng phát triển về du lịch, dịch vụ và các vị trí khác có thể xây dựng, khai thác cảng hàng không", trong đó có vị trí tiềm năng tại xã Vạn Thắng. Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 318 ngày 29-3-2023 có nội dung: "Nghiên cứu định hướng khu vực xây dựng cảng hàng không gắn với phát triển Khu Kinh tế Vạn Phong và phát triển kinh tế - xã hội (vốn đầu tư ngoài ngân sách)". Trong Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vạn

Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 có ghi: "Quy hoạch, đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Vạn Phong tại khu vực xã Vạn Thắng với quy mô sử dụng đất dự trữ (lấn biển) khoảng 500ha".

Vì vậy, lãnh đạo UBND tỉnh cho rằng, việc nghiên cứu lập Đề án Quy hoạch Cảng Hàng không Vạn Phong là phù hợp với chủ trương của Đảng, Chính phủ, phù hợp với nhu cầu thực tiễn đặt ra và định hướng phát triển chung của thế giới. Đây là tiền đề và là cơ sở rất quan trọng để thực hiện quy hoạch, xây dựng Cảng Hàng không Vạn Phong trong thời gian tới, góp phần thực hiện hiệu quả ba đột phá chiến lược, trong đó có đột phá "Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; ưu tiên phát triển một số công trình trọng điểm quốc gia về giao thông" theo định hướng của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, góp phần phát triển khu vực vịnh Vạn Phong là 1 trong 3 vùng trọng điểm kinh tế - xã hội của tỉnh, phát triển khu vực Bắc Vạn Phong trở thành đô thị du lịch, nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế, khu vực Nam Vạn Phong trở thành trung tâm công nghiệp. Đồng thời, tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là ngành du lịch, dịch vụ, logistics, tăng cường khả năng kết nối vùng, kết nối với quốc tế, góp phần quan trọng trong vấn đề đảm bảo an ninh, quốc phòng, khẩn nguy cứu trợ của Khu Kinh tế Vạn Phong, của tỉnh Khánh Hòa và cả vùng duyên hải Nam Trung Bộ.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng thống nhất quan điểm về sự cần thiết đầu tư Cảng Hàng không Vạn Phong tại Khánh Hòa. Bộ trưởng yêu cầu Sở Giao thông vận tải cùng đơn vị tư vấn phải nghiên cứu, đánh giá sâu hơn, kỹ hơn về hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội của việc hình thành Cảng Hàng không Vạn Phong; đánh giá được nhu cầu hành khách, hàng hóa trong nước và quốc tế. Đơn vị tư vấn cần rà soát một số yếu tố về kỹ thuật, giải pháp thiết kế để tính toán, đưa ra sơ bộ tổng mức đầu tư cho phù hợp; xem xét, cân nhắc việc để xuất nguồn vốn đầu tư cho phù hợp, đảm bảo tính khả thi khi triển khai đầu tư. Bên cạnh đó, tỉnh Khánh Hòa cần khẩn trương đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chính trong Khu Kinh tế Vạn Phong để đưa vào khai thác cùng thời điểm với công trình cảng hàng không. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cũng gợi ý Khánh Hòa nên làm cảng hàng không quốc tế bởi khu vực Vạn Phong đang hướng đến phục vụ du khách quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuấn đã tiếp thu các ý kiến tại buổi làm việc và đề nghị các sở, ngành, đơn vị tư vấn sớm hoàn thiện đề án theo nội dung góp ý để trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9-2024.

**VĂN KỲ**





Chiều 13-9, tại trụ sở Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức lễ phát động và đóng góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Bắc bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, 2 Đảng ủy Khối, Trường Chính trị tỉnh, Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa dự lễ.

Buổi lễ đã dành phút tưởng niệm các nạn nhân tử vong do cơn bão và các cán bộ, chiến sĩ đã hi sinh khi làm nhiệm vụ phòng, chống bão, cứu hộ, cứu nạn; đồng thời quyền góp, ủng hộ người dân bị thiệt hại do bão lũ gây ra.

Tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, những ngày vừa qua, chúng ta luôn dõi theo tin tức, đồng cảm, chia sẻ với nỗi đau, sự tang thương của đồng bào các tỉnh miền Bắc đang phải hứng chịu hậu quả tàn khốc do cơn bão số 3 gây ra. Mặc dù đã có sự chủ động phòng, chống từ sớm, sự chỉ đạo quyết liệt từ Bộ Chính trị, Chính phủ, cấp ủy, chính quyền các tỉnh bị ảnh hưởng bởi cơn bão này, sự vào cuộc kịp thời của các cơ quan, đơn vị chức năng và

các lực lượng công an, quân đội cùng nhân dân, đã triển khai khá hiệu quả nhiều biện pháp phòng, chống, giảm nhẹ thiệt hại do bão gây ra. Song, với sức gió siêu mạnh, mưa to, hoàn lưu sau bão gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở... đã cướp đi nhiều sinh mạng đồng bào ta; hàng ngàn ngôi nhà bị sập, tốc mái, hư hỏng, hàng ngàn hecta lúa và hoa màu bị mất trắng; nhiều tuyến giao thông bị tê liệt, trường học, công trình công cộng bị hư hỏng nặng... Kinh tế - xã hội, đời sống của đồng bào các tỉnh miền Bắc bị ảnh hưởng hết sức nghiêm trọng, cần sự chung tay, hiệp lực của cả nước mới có thể kiên cường chống chọi và vực dậy trong thời gian sớm nhất. Phát huy truyền thống cao đẹp, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân Khánh Hòa chung tay, góp sức, góp phần giúp đỡ người dân bị thiệt hại do bão lũ khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn và các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị đã quyền góp được gần 240 triệu đồng.

● Chiều 13-9, UBMTTQ

## Phát động và đóng góp ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3



● Các doanh nghiệp trao bằng tượng trưng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do bão số 3.

Việt Nam tỉnh phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Bắc khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Mạnh Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Thu Mai - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tại buổi lễ, đồng chí Trần Thu Mai đã kêu gọi các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, các tổ chức tôn giáo, nhà hảo tâm, cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh... phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách cùng chung tay chia sẻ, hưởng ứng, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Bắc khắc phục

thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Ngay sau lễ phát động, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, tổ chức tôn giáo, nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh đã tham gia ủng hộ trực tiếp và đăng ký ủng hộ với tổng số tiền 9,8 tỷ đồng.



● Chiều 13-9, tòa soạn Báo Khánh Hòa tiếp đón một bạn đọc đặc biệt em Vũ Kỳ Nam (địa chỉ số 4 Nguyễn Thiện Thuật, TP. Nha Trang) - mang đến số tiền 1 triệu đồng để chia sẻ với bà con vùng lũ. Em cho biết đây là tiền tiết kiệm, tiền thưởng học sinh giỏi của em. Ảnh: AN NGUYỄN

### Vận động quyền góp ủng hộ đồng bào miền Bắc khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3

Ngày 12-9, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có thư ngỏ gửi các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân trên địa bàn tỉnh về vận động quyền góp ủng hộ đồng bào miền Bắc khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 (bão Yagi) gây ra.

Trong thư ngỏ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân chia sẻ, trong những ngày vừa qua, đồng bào các tỉnh miền Bắc nước ta đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra. Hàng chục ngàn gia đình đã mất đi nhà cửa, tài sản, nhiều khu vực bị cô lập do lũ lụt kéo dài. Tính đến thời điểm ngày 11-9, bão số 3 đã làm hơn 200 người chết, mất tích và nhiều tài sản của đồng bào bị hư hại, nhiều công trình giao thông, trụ sở, trường học bị sập, hư hỏng, ngập lụt... cùng nhiều ảnh hưởng, tác động nặng nề khác mà sẽ mất thời gian rất lâu mới có thể khắc phục, trở lại cuộc sống bình thường. Với tấm lòng chia sẻ, đồng cảm và yêu thương đồng bào sâu sắc; tiếp nối truyền thống tương thân, tương ái, "lá lành đùm lá rách", "một miếng khi

đói bằng một gói khi no" bao đời nay vẫn là hình ảnh đẹp của nhân dân Việt Nam; hưởng ứng lời kêu gọi của MTTQ Việt Nam và lời hiệu triệu đồng bào cả nước của các cấp, UBND tỉnh kêu gọi các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân trên địa bàn tỉnh chung tay ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra để phần nào hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.

Hình thức ủng hộ: Qua UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa (số tài khoản: 3761.0.9066307.91999 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Khánh Hòa) hoặc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa (số tài khoản: 050091831111 tại Ngân hàng Sacombank - Chi nhánh Khánh Hòa); hoặc bằng hiện vật là các nhu yếu phẩm cần thiết.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân trân trọng tri ân sự đóng góp của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân trong những ngày qua và trong thời gian tới.

THẢO TÂM

Hội Chữ thập đỏ tỉnh:

### Vận chuyển 37 tấn hàng hóa cứu trợ các tỉnh miền Bắc bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3

Chiều 13-9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức chuyến xe vận chuyển lương thực, thực phẩm hỗ trợ cho người dân 15 tỉnh miền Bắc bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 (bão Yagi). Theo đó, chuyến xe xuất phát vận chuyển 25 tấn lương thực, gồm: Bánh mì, xúc xích, sữa, lương khô, nước đóng chai... được chia thành từng phần, có hút chân không để người dân thuận tiện sử dụng theo từng ngày. Trước đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã vận chuyển 12 tấn lương thực cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc theo đường sắt. Ngày 14-9, hội sẽ tiếp tục vận chuyển thêm 1 xe lương thực, thực phẩm 15 tấn hỗ trợ cho tỉnh Thái Nguyên. Nguồn hàng trên từ sự đóng góp của người dân, các tập thể, cơ quan, đơn vị trong tỉnh theo lời vận động kêu gọi ủng hộ của hội từ ngày 11 đến 13-9. Xe vận chuyển các chuyến hàng trên thuộc Đội xe 0 đồng của Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Ngoài ra, trong các đợt vận chuyển hàng của hội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đều đưa lực lượng về hỗ trợ. Theo kế hoạch, Hội Chữ

thập đỏ tỉnh sẽ tiếp nhận các mặt hàng cứu trợ đến hết ngày 31-10.

Ngoài hỗ trợ lương thực, thực phẩm, người dân có thể ủng hộ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản về địa chỉ: Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa, số 3 Yersin, phường Vạn Thắng, TP. Nha Trang; số tài khoản: 050091831111, Ngân hàng Sacombank - Chi nhánh Khánh Hòa. Nội dung chuyển khoản: <Tên tổ chức/cá nhân> hỗ trợ khắc phục bão số 3. Đến nay, số tiền hội tiếp nhận được 21,2 triệu đồng.

● Chiều 13-9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp nhận 60 suất quà, gồm: Mì tôm, xúc xích, cá hộp, thịt hộp với tổng trị giá 12 triệu đồng do hội viên Câu lạc bộ Bóng bàn M&T (TP. Nha Trang) quyền góp hỗ trợ cho người dân ở xã Minh Bảo (TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái) bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng bão số 3. Đây là hoạt động ý nghĩa của câu lạc bộ nhằm sẻ chia với đồng bào các vùng bão, lũ đang gặp khó khăn ở miền Bắc.

C. ĐAN - T.D



**ĐỂ PHỤ NỮ KHẲNG ĐỊNH MÌNH****Kỳ cuối: Tạo điều kiện để phụ nữ phát triển trong mọi lĩnh vực***(Tiếp theo Báo Khánh Hòa thứ Sáu, ngày 13-9)*

**Thời gian qua, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ được tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo điều kiện cho phụ nữ phát huy, khẳng định vai trò, vị trí của mình trong quản lý, phát triển kinh tế - xã hội. Phóng viên Báo Khánh Hòa đã phỏng vấn đồng chí Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh về các nội dung liên quan.**

**- Đồng chí đánh giá như thế nào về sự đóng góp của phụ nữ đối với sự phát triển của tỉnh trong thời gian qua?**

- Thời gian qua, bối cảnh thế giới và trong nước có không ít khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết liệt, đồng sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền, các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh vẫn duy trì ổn định, nhiều lĩnh vực tiếp tục phát triển, đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong thành công chung của sự phát triển ngày càng đi lên của tỉnh, có sự đóng góp không nhỏ của các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh. Phụ nữ trong tỉnh ngày càng phát huy tinh thần lao động sáng tạo, khát vọng vươn lên, khẳng định vai trò của mình trong xã hội. Lao động nữ đóng góp rất lớn vào công cuộc phát triển của tỉnh trên mọi lĩnh vực, địa bàn; thậm chí chiếm đa số trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội. Chất lượng của lực lượng lao động nữ không ngừng được nâng cao, thể hiện qua trình độ học vấn, tay nghề, vị trí, việc làm và thu nhập trong xã hội. Tỷ lệ phụ nữ tham gia công tác lãnh đạo, quản lý ngày càng tăng trong nhiều lĩnh vực. Trong lĩnh vực kinh doanh, nhiều nữ doanh nhân đã khẳng định vai trò tiên phong trong xây dựng và phát triển quê hương, đất nước và của tỉnh.



**- Thời gian qua, tỉnh đã có những cơ chế, chính sách gì để tạo điều kiện cho phụ nữ phát huy khả năng của mình đóng góp cho xã hội, nhất là những phụ nữ làm ở vị trí lãnh đạo, quản lý, thừa đông chí?**

- Có thể nói, công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh đã đạt một số kết quả đáng khích lệ. Phát huy kết quả đạt được, trong giai đoạn 2021 - 2025, UBND tỉnh tiếp tục ban hành nhiều văn bản, kế hoạch, chương trình nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu chiến lược quốc gia về bình đẳng giới; triển khai sâu rộng đến các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội; nâng cao nhận thức, kỹ năng, kiến thức pháp luật về bình đẳng giới; kêu gọi toàn xã hội chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Từ đó, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 28, ngày 3-3-2021 của

Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030; các mục tiêu, chương trình, kế hoạch công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Với nhiều giải pháp đề ra, đến nay, tỉnh đã đạt được một số kết quả nổi bật trong công tác bình đẳng giới như: Các chỉ tiêu về bình đẳng giới trong giáo dục và đào tạo, dạy nghề và tạo việc làm mới cho phụ nữ, chăm sóc sức khỏe phụ nữ; chỉ tiêu về giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, lao động, việc làm và trong gia đình có chuyển biến nhanh, tích cực. Cuối năm 2023, số lao động có việc làm tăng thêm 17.440 người (đạt 151% kế hoạch năm); toàn tỉnh có 299 người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (đạt 290% kế hoạch năm), trong đó lao động nữ chiếm khoảng 51%. Tỷ lệ trẻ em trai và trẻ em

gái vùng đồng bào dân tộc thiểu số hoàn thành giáo dục tiểu học đạt hơn 97,5%; hoàn thành cấp THCS đạt 97,4%; tỷ lệ trẻ em gái trong độ tuổi biết chữ đạt 99,1%. Công tác phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới được quan tâm tại gia đình, cộng đồng, số người bị bạo lực gia đình được tiếp cận ít nhất một trong các dịch vụ hỗ trợ cơ bản đạt tỷ lệ 93,75%.

Các cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ nữ; mỗi chuyên ngành, nghiệp vụ chuyên môn đào tạo bồi dưỡng đều có cán bộ nữ tham gia với tỷ lệ trên 50% so với khóa đào tạo. Năm 2023, có 23 cán bộ nữ/78 cán bộ được đào tạo cao cấp lý luận chính trị; 263 cán bộ nữ/523 học viên được đào tạo trung cấp lý luận chính trị - hành chính; có 4 đồng chí nữ/48 đồng chí được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 2. Hiện nay, có 9 cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, chiếm tỷ lệ 18,4%, chưa có nữ tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý cấp tỉnh có 178 đồng chí, trong đó có 32 nữ; cấp huyện, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc có 132 đồng chí, trong đó có 19 nữ. Toàn tỉnh hiện có 1.071 cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó nữ lãnh đạo, quản lý là 295 người, chiếm tỷ lệ 27,54%.

**- Được biết, thời gian qua, tỷ lệ nữ tham gia công việc lãnh đạo, quản lý của các sở, ban, ngành của tỉnh tăng hơn so với trước, song vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra. Đồng chí có ý kiến gì về kết quả này?**

- Thời gian qua, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Thực hiện các mục tiêu Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, đặc biệt mục tiêu về lĩnh vực chính trị "Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị" là

1 trong 6 mục tiêu quan trọng được quan tâm đẩy mạnh. Hàng năm, tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới, tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị. Từ tỉnh đến cơ sở tổ chức nhiều lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ bằng các hình thức đa dạng, phong phú. Qua đó, thu hút đông đảo sự quan tâm, chú ý của các tầng lớp nhân dân, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong toàn xã hội, góp phần thu hẹp khoảng cách giới trong các lĩnh vực, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhờ vậy, phụ nữ ngày càng tự tin, mạnh dạn khẳng định vai trò, vị trí trong xã hội. Tỷ lệ phụ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý ngày một tăng. Cuối năm 2023, tỷ lệ nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh đạt 23,29%; đến tháng 6-2024, con số này đã tăng lên 27,54%. Nhìn chung, tỷ lệ nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý còn thấp so với chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ. Nhưng, với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, tạo điều kiện cho nữ giới tham gia chính trị qua từng năm đã có sự chuyển biến tích cực rõ nét. Hiện nay, bình quân mỗi đơn vị, địa phương trong tỉnh có tỷ lệ nữ cán bộ lãnh đạo đạt từ 15% trở lên. Phấn đấu đến năm 2025, đạt 60% các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh và UBND các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ.

**- Theo đồng chí, những khó khăn, vướng mắc nào là rào cản cho sự phát triển và khẳng định vị thế của phụ nữ hiện nay?**

- Trong xã hội hiện đại, phụ nữ có nhiều cơ hội để khẳng định khả năng và tài năng của mình trong các lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, vẫn còn gặp phải định kiến giới về vai trò, năng lực của phụ nữ trong lãnh đạo, quản lý. Nhận thức của một bộ phận xã hội, nhất là ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa còn xem nhẹ về vai trò, vị trí của người phụ nữ trong xã hội,



● Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cam Lâm trao phương tiện sinh kế hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.





● Ninh Vân yên bình.

Vượt qua con đèo quanh co, uốn lượn, giữa một bên là núi Hòn Hèo hùng vĩ, nơi vẫn còn dấu tích cách mạng của một thời khói lửa, một bên là biển cả rì rào vỗ làn nước xanh ngắt, xã Ninh Vân (thị xã Ninh Hòa) hiện ra tươi thắm những mái ngói san sát, được dãy Hòn Hèo ôm ấp, chở che. Phía còn lại là bãi cát dài trắng mịn.

Bình yên, đó có lẽ là cảm giác đầu tiên khi ngắm nhìn làng chài Ninh Vân từ trên cao. Bình yên từ những con sóng biển rất hiền hòa. Biển ở đây còn hoang sơ, nước trong tới mức có thể nhìn xuyên đáy. Bãi biển thoải, có thể lội ra xa hàng trăm mét vẫn chưa ngập đầu. Biển là nơi những người đàn ông của làng chài ngày ngày ra khơi đánh bắt hải sản gần bờ. Nơi trẻ em sớm chiều nô đùa cùng làn sóng. Nơi các mẹ, các chị chăm vá lưới, mang hải sản tươi do chõng, con đánh bắt được ra chợ bán. Không chỉ trong xanh, xinh đẹp, biển nơi đây còn gắn với dấu tích hùng tráng về những chiến sĩ tàu không số năm xưa, đã quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.

Bằng lợi thế đặc biệt của mình, không phải ngẫu nhiên mà những khu du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp của Khánh Hòa lựa chọn Ninh Vân làm nơi đóng chân. Có thể kể đến như: Six Senses Ninh Van Bay, An Lam Retreats Ninh Van Bay... Mọi người có thể đến Ninh Vân bằng 2 cách. Nếu tính từ TP. Nha Trang, đến Ninh Vân bằng đường bộ là 60km và đường biển chỉ 20km.

Không chỉ là điểm đến đẳng cấp, Ninh Vân còn là thiên đường của những người yêu chuộng du lịch trải nghiệm, dân dã. Các bạn trẻ có thể cắm trại trên rừng Hòn Hèo hoặc bên bãi biển ru êm; tham gia tìm hiểu đa dạng sinh học trên rừng, rồi xuống biển lặn ngắm san hô, tự tay sờ vào những con sao biển, nhum và ngắm nhìn từng đàn cá nhỏ tung tăng, chèo thuyền kayak để tận hưởng không khí biển trời. Đặc biệt là hòa mình vào đời sống, sản xuất của người dân. Du khách cũng có thể tham quan trải nghiệm cảnh sắc, lịch sử, nét văn hóa đặc sắc của làng

Ninh Vân:

# Chốn bình yên tươi đẹp

Cảnh sắc tuyệt đẹp, con người hồn hậu, cởi mở, thức ăn ngon, độc đáo, làng chài Ninh Vân như nét cọ nhẹ nhàng, bình yên, gửi lại sau lưng những ồn ào phố thị. Tất thảy đang làm mê đắm những du khách yêu chuộng không gian thanh bình, yên tĩnh và thân thuộc.



● Lễ công bố xã Ninh Vân là địa điểm có tiềm năng du lịch cộng đồng vào cuối năm 2023.

chài; thưởng thức các món ăn ngon và có những giây phút thanh thoi, thư giãn bên tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng giữa bờ cát trắng mịn.

Ninh Vân là xã đầu tiên của Ninh Hòa được công nhận có tiềm năng du lịch cộng đồng. Đến với Ninh Vân, du khách có dịp rải bước trên những gập đá quanh năm sóng vỗ bên cạnh Khu di tích lịch sử quốc gia - Địa điểm lưu niệm tàu C235 (đường Hồ Chí Minh trên biển); đạp xe lượn quanh những cung đường đẹp như tranh vẽ, dạo quanh thôn Đông và thôn Tây trên những cung đường ven biển nối liền với

những thửa ruộng xanh mướt bên sườn đồi. Ruộng ở đây có cây tỏi, cây hành, đậu phộng..., trong vườn là những cây dừa trĩu quả gọi mời. Đặc biệt, du khách có thể trò chuyện, trao đổi với những người dân hồn hậu, mến khách để biết thêm về mảnh đất, con người, thưởng thức các món ăn dân dã mà tinh tế của địa phương. Trong đó, không thể thiếu món bún cá, bánh canh, bánh xèo, bánh căn, hải sản tươi sống đánh bắt trong ngày... được chế biến theo hương vị và phong cách... làng chài.

Theo lãnh đạo UBND thị xã Ninh Hòa, năm 2024, thị xã đã

ban hành kế hoạch triển khai xây dựng, phát triển du lịch cộng đồng tại xã Ninh Vân. Ban Quản lý du lịch cộng đồng tại xã Ninh Vân được thành lập. Người dân được tập huấn, trang bị kiến thức cơ bản để làm du lịch cộng đồng, các hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Các quán ăn, chỗ nghỉ, hỗ trợ du khách, công tác tuyên truyền... cũng đã được triển khai, thực hiện nhằm hỗ trợ tốt nhất cho du khách khi đến với Ninh Vân.

Bà Trà Thị Bông Sen - Bí thư Đảng ủy xã Ninh Vân cho biết, hiện nay, kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân xã Ninh Vân không ngừng được nâng lên, phát triển. Điều đáng quý là nét văn hóa truyền thống, cảnh quan thiên nhiên, khí chất của vùng đất và con người Ninh Vân vẫn được gìn giữ, phát huy. Việc khai thác tiềm năng đó trên cơ sở hình thành các mô hình du lịch cộng đồng càng góp phần phát huy hơn nữa tiềm năng, thế mạnh của xã, tạo thêm việc làm và tăng thêm thu nhập cho người dân trên địa bàn.

Giờ đây, chính quyền và người dân Ninh Vân đang không ngừng triển khai các giải pháp bảo vệ tài nguyên du lịch, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, di tích lịch sử, tôn tạo cảnh quan, vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp để phục vụ du khách, xứng tầm là điểm đến tham quan du lịch đầy hấp dẫn.

HỒNG ĐĂNG



● Đạp xe trải nghiệm ở Ninh Vân.



● Khu di tích lịch sử quốc gia - Địa điểm lưu niệm tàu C235 tại Ninh Vân.



## TẢN VĂN

## Khi cơn bão đi qua

Tháng Chín, mùa thu chưa kịp tới đã nghe tin bão sắp vào Biển Đông, bầu trời của phố biển chỉ bớt xanh và màu nắng cũng mới nhạt đi ít nhiều. Thành phố tôi có biển nên màu biển cũng theo màu trời mà đổi màu, mặt biển xanh nhiều hôm cũng ngả màu xám và những làn sóng bạc cũng trở thành nâu nhạt. Mùa này, những người đi biển thường hỏi nhau, hôm nay biển có động không, sóng có lớn không. Người Nha Trang có thói quen ra biển, ai rồi rảnh thì ra biển từ sáng sớm đón bình minh, bơi vài vòng trên biển rồi mới về với công việc thường ngày. Những người bận rộn hơn thì đi biển vào buổi chiều, sóng biển thường dữ dội hơn nhưng cũng không ngăn được bước chân người ra biển vẫy vùng với sóng. Bởi vậy, bờ biển Nha Trang lúc nào cũng đông người và đó là điều làm người ta yêu biển và rất nhớ biển nếu phải đi đâu xa quê.

Nhưng cơn bão số 3 không qua phố mà từ Biển Đông đi thẳng vào miền Bắc. Trong những thông tin báo bão người ta gọi đó là siêu bão nên từng giờ, từng giờ những thông báo

ngày càng khẩn trương hơn cho người người để phòng. Trong trí nhớ của người Nha Trang là cơn bão số 12 năm 2017 đã đổ vào thành phố, những cơn gió dữ dội làm ngã cây cối, làm bay những nóc nhà, thổi tôn bay từ khu phố nọ qua khu phố kia. Chắc nhiều người không quên ngày sau bão, những con đường trong thành phố cây cối bật gốc ngổn ngang. Những ngôi nhà không còn nóc, bay mất cửa. Thành phố bị mất điện, cúp nước. Cuộc sống bị đảo lộn, dù không khó khăn lắm nhưng để bình thường mọi thứ cũng không dễ dàng gì.

Đó là chuyện của phố tôi, thành phố may mắn được nằm trong một vịnh biển kín đáo. Cơn bão số 3 lần này đi qua nhiều tỉnh, thành phía bắc, vào cả thành phố lớn như Hải Phòng, Hà Nội, lên nhiều tỉnh ở vùng cao. Tin bão được đưa lên khắp các mạng xã hội, nhìn mới thấy sức tàn phá dữ dội của gió bão. Những tấm cửa kính cường lực trong các tòa nhà kiên cố bị thổi tung vỡ vụn, những mái nhà thường ngày vững vàng là thể bị gió bão tháo gỡ dễ dàng. Những con đường có hàng cây lâu năm xinh đẹp, bão đi qua để

lại những thân cổ thụ gục ngã mà cây lá vẫn đang sum suê xanh tốt...

Ở những vùng cao còn đau lòng hơn, khi bão qua, lũ liên ập đến, kéo theo con người, nhà cửa, cây cối. Có những vùng lũ qua rồi thì chỉ còn một vùng bằng phẳng ngập tràn bùn nhão, không có gì, không còn gì kể cả cây cối, ruộng vườn. Nếu may mắn có ai vượt qua bão lũ thì cũng trở thành trắng tay mà ngơ ngác không biết mình vừa trải qua nỗi khủng khiếp nào. Trong phút giây ấy, nước mắt không thể chảy ra, lòng rỗng không mà tức thời không biết sẽ làm gì tiếp theo.

Mười mấy giờ bão quân thảo khắp nơi thế rồi cũng qua, nhưng để lại rất nhiều mất mát, đau thương. Những người ở xa theo dõi qua truyền thông mà lòng dạ xót xa, hình ảnh trong bão làm biết bao trái tim nhức nhối vì trong bão người vẫn thương người. Trên một cây cầu rộng lớn gió thổi mát mẻ, một chiếc xe ô tô ghé đến che gió cho xe máy, một chiếc vẫn không thể chắn gió, nên thêm một chiếc khác, rồi thêm hai chiếc phía sau đồng hành cho xe máy



đủ sức qua cầu. Ngày nào trên truyền hình cũng đưa thông tin người người cùng nhau hỗ trợ khắp nơi để khắc phục khó khăn mà bão để lại. Bão qua rồi người ta lại càng thương nhau hơn, chia sẻ cho nhau từng nắm cơm, mảnh áo. Từ Nam ra Bắc, những chuyến xe thiện nguyện lăn bánh ngay từ khi mưa vẫn còn nặng hạt, người ở những miền không có bão nấu cơm, mang nước cho người trong bão, chia sẻ cho nhau cả ân tình của đồng bào. Người xưa vẫn nói máu chảy ruột mềm là thế.

Vẫn biết khó khăn còn nhiều, trước những thiệt hại mà cơn bão lớn để lại không dễ dàng mà khắc phục ngày một ngày hai, còn những cây cầu đã gãy, còn những con đường tan hoang phải nối lại. Giông bão qua, người càng thương yêu người, người ở vùng an toàn sẽ chia với người trong bão, ân tình ấm áp ấy mong cho cuộc sống rồi sẽ tốt đẹp. Người ở phố cầu chúc cho mưa thuận gió hòa, cho lũ đừng dâng thêm nữa và người người được an yên để lại bắt đầu xây dựng cuộc sống tươi đẹp hơn.

✍️ LUU CẨM VÂN

## Những mùa trăng xưa

Những vệt trăng sáng long lanh  
Soi vào miền nhớ yên lành ngày thơ  
Trước thềm phố vắng nằm mơ  
Trung thu mùa cũ bên bờ sông quê

Trong veo trăng rọi bốn bề  
Trống lân nào nức triển dê, ngô làng  
Tiếng cười tiếng hát ngân vang  
Vườn ai hương thị diệu dàng thoảng đưa

Hỏi người xa xứ về chùa  
Mùa trăng cổ tích như vừa hôm qua  
Gọi nhau phá cỗ hiên nhà  
Êm đêm chuyện kể giọng bà gió sương

Đèn lồng ngày cũ gọi thương  
Một miền quê nhỏ du dương gió lúa  
Ngõ vắng vắng nhịp trống khua  
Làm sao tìm lại những mùa trăng xưa...

✍️ TRẦN THANH THOẠI



Ảnh: G.C

BÀI HÁT  
MÙA THU

Mùa thu của con  
Ươm bằng màu hoa cúc  
Lá rục rờ đường con bước  
Mùa thu con tới trường  
Cánh cò đồng lúa thương thương  
Lật trang vở  
Nghe mùa thu thầm nhắc nhớ.  
Trung thu mênh mông  
Con xếp đèn lồng  
Ngày thơ ngọt ngào chiếc bánh  
Trời thu cho con đôi cánh  
Bay lên thăm chị Hằng  
Rồi con lại về bên mẹ  
Nghe mẹ ru  
Bài hát mùa thu.

✍️ ĐÀO ĐỨC TUẤN



# Tiếp tục quảng bá để phát triển du lịch bền vững

Du lịch Khánh Hòa sắp sửa hoàn thành chỉ tiêu đón 9 triệu lượt khách du lịch ngay trong tháng 9-2024. Để đưa du lịch bút phá, tỉnh và ngành Du lịch sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá thu hút khách du lịch đến với xứ Trầm Hương, nhất là ở thị trường khách quốc tế.

## Nhiều hoạt động xúc tiến du lịch

Theo thông tin từ Sở Du lịch, đến đầu tháng 9, tỉnh đã đón hơn 8,2 triệu lượt khách lưu trú, trong đó có hơn 3 triệu lượt khách quốc tế. Nhiều khả năng, ngành Du lịch tỉnh sẽ hoàn thành chỉ tiêu đón 9 triệu lượt khách của năm 2024 ngay trong tháng 9. Hiện nay, tỉnh đã có kế hoạch tổ chức các chuỗi hoạt động chào mừng đạt mốc 9 triệu lượt khách du lịch đến Nha Trang - Khánh Hòa trong năm 2024 để góp phần tuyên truyền, quảng bá du lịch xứ Trầm Hương, tri ân sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân cho sự thành công của du lịch tỉnh thời gian qua. Dự kiến, lễ đón vị khách du lịch thứ 9 triệu sẽ được ngành Du lịch tỉnh tổ chức tại Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh vào ngày 1-10. Đó là một vị khách quốc tế đến Khánh Hòa trên chuyến bay của Vietnam Airlines từ Seoul (Hàn Quốc) đến Cam Ranh. Tiếp đó, ngày 13-10, tỉnh sẽ tổ chức Chương trình công bố du lịch Khánh Hòa đạt 9 triệu lượt khách và phát động kích cầu du lịch với chủ đề “Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa, đến để yêu” tại Quảng trường 2 tháng 4, TP. Nha Trang.

Hiện tại, ngành Du lịch Khánh Hòa đang hướng đến cột

mốc 10 triệu lượt khách du lịch trong năm 2024. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh và ngành Du lịch đang đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá thu hút khách đến với Khánh Hòa. Mới đây, Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa đã cùng 15 doanh nghiệp du lịch trưng bày và giới thiệu các sản phẩm du lịch Khánh Hòa tại Hội chợ Du lịch quốc tế TP. Hồ Chí Minh lần thứ 18 (ITE HCMC 2024). Nhiều doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài nước cùng người dân TP. Hồ Chí Minh đến tham quan gian hàng du lịch Khánh Hòa, tìm hiểu về các chương trình, sản phẩm du lịch mới của tỉnh. Trước đó, cuối tháng 8, UBND tỉnh đã phối hợp với Lãnh sự quán Ấn Độ tổ chức lễ hội Xin chào Việt Nam với hoạt động trọng tâm là Hội nghị xúc tiến du lịch Ấn Độ - Khánh Hòa năm 2024; đưa đoàn nghệ sĩ Ấn Độ (gồm 13 người, là nhà sản xuất phim, diễn viên, ca sĩ nổi tiếng) cùng 26 đại biểu của các công ty lữ hành Ấn Độ đến thăm, khảo sát, tìm hiểu văn hóa, thắng cảnh, các địa điểm, dịch vụ du lịch tiêu biểu của tỉnh. Nhiều doanh nghiệp lữ hành Ấn Độ đã bày tỏ sự quan tâm đến việc tổ chức tour du lịch đến Khánh Hòa, nhất là dịch vụ tổ chức tiệc cưới kết hợp du lịch cho giới nhà giàu của Ấn Độ tại các khu nghỉ dưỡng ở xứ Trầm Hương.



● Khách du lịch Uzbekistan đến Khánh Hòa trên các chuyến bay thẳng từ thành phố Tashkent đến Cam Ranh.

## Tiếp tục hướng ra quốc tế

Theo các đơn vị lữ hành, dù rất tiềm năng nhưng việc khai thác thị trường khách Ấn Độ, Úc... vẫn đang gặp khó khi thiếu đường bay thẳng. Để tăng trưởng lượng khách quốc tế, trước mắt, du lịch Khánh Hòa vẫn trông cậy vào các thị trường khách truyền thống như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan... Chính vì vậy, du lịch Khánh Hòa vẫn cần đẩy mạnh công tác kết nối, xúc tiến quảng bá ở các thị trường này.

Theo kế hoạch, cuối tháng 9, đồng chí Nguyễn Tấn Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đi xúc tiến thu hút đầu tư, thương mại và du lịch tại Hàn Quốc. Bên cạnh việc giới thiệu các tiềm năng,

thế mạnh của du lịch Khánh Hòa, đoàn sẽ thăm Văn phòng đại diện du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc và làm việc với ông Lý Xương Căn - Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc để đẩy mạnh hơn nữa việc quảng bá du lịch Nha Trang - Khánh Hòa tại xứ sở kim chi. Cũng cuối tháng 9, tỉnh sẽ tham gia Hội nghị gặp gỡ Thái Lan tại Đà Nẵng (Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND TP. Đà Nẵng và Lãnh sự quán Thái Lan tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức). “Thái Lan là một trong những thị trường trọng điểm của du lịch Khánh Hòa, chỉ xếp sau các thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Kazakhstan. Hiện nay, mỗi ngày có 1 chuyến bay từ Bangkok (Thái Lan) đến Cam Ranh và hoàn toàn có khả năng tăng thêm trong thời gian

tới”, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch chia sẻ.

Bên cạnh đó, ngành Du lịch tỉnh đang đẩy mạnh kết nối, xúc tiến thị trường khách Đài Loan (Trung Quốc). Dự kiến, đầu tháng 10, đoàn famtrip của các doanh nghiệp lữ hành, hàng không Đài Loan (khoảng 30 thành viên) sẽ đến khảo sát du lịch Khánh Hòa để hướng đến tăng lượng khách Đài Loan đến với Nha Trang - Khánh Hòa. “Đài Loan là thị trường tiềm năng với 24 triệu dân, là thị trường khách quốc tế lớn thứ 3 của du lịch Việt Nam. Với mức thu nhập bình quân đầu người gần 34.000 USD/người/năm, khách Đài Loan chi tiêu khá cao, thích nghỉ dưỡng biển, đánh golf..., đây là sản phẩm thế mạnh của Khánh Hòa. Trở ngại lớn nhất là chưa có đường bay thẳng từ Đài Loan đến Cam Ranh, nếu vấn đề này sớm được giải quyết, lượng khách Đài Loan đến Khánh Hòa chắc chắn sẽ tăng”, ông Phạm Minh Nhật - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa bày tỏ.

Du lịch Khánh Hòa đang phát triển tốt, nhất là ở thị trường khách quốc tế. Việc tỉnh và ngành Du lịch đẩy mạnh hoạt động xúc tiến quảng bá không chỉ thu hút lượng khách đến Khánh Hòa trong những tháng cuối năm 2024, mà còn hiện thực hóa định hướng đa dạng hóa thị trường khách, hướng đến phát triển bền vững cho ngành Du lịch tỉnh những năm tiếp theo.

✍️ XUÂN THÀNH



● Khách quốc tế đến Khánh Hòa ngày càng nhiều.

Theo thông tin từ Công ty Cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh, hiện nay, mỗi ngày có 32 - 34 chuyến bay quốc tế đến sân bay Cam Ranh. Trong đó, có 20 chuyến bay từ Hàn Quốc đến Cam Ranh, 8 - 9 chuyến bay từ Trung Quốc, tiếp theo là Kazakhstan, Thái Lan, Malaysia... Dự kiến, từ đầu tháng 10, Hãng hàng không Ir Aero của Liên bang Nga sẽ quay trở lại khai thác đường bay Irkustk (Nga) - Cam Ranh với tần suất 1 chuyến/tuần. Những thị trường được đánh giá có tiềm năng như: Ấn Độ, Úc, Nhật Bản, Đài Loan đều chưa có đường bay thẳng đến Khánh Hòa.



## Tổ chức chương trình "Đêm hội trăng rằm" tại xã Ninh Sơn

Tối 13-9, tại xã Ninh Sơn (thị xã Ninh Hòa), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Tỉnh đoàn, UBND thị xã Ninh Hòa tổ chức chương trình "Đêm hội trăng rằm" năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HỖND tỉnh; Trần Hòa Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Chương trình diễn ra sôi động với các trò chơi, phá cỗ Trung thu... dành cho các thiếu nhi trên địa bàn thị xã Ninh Hòa. Tại

chương trình, Ban tổ chức trao 20 suất học bổng và quà, trị giá 1.150.000 đồng/suất cho các thiếu nhi vượt khó học giỏi; trao 714 suất quà Trung thu, trị giá 150.000 đồng/suất cho thiếu nhi tại địa phương. Kinh phí thực hiện chương trình được trích từ nguồn vận động của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh.

Chương trình nhằm tạo điều kiện cho các thiếu nhi ở địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa được tham gia hoạt động vui Tết Trung thu, động viên các em ra sức học tập tốt.

**VĨNH THÀNH**

### Nha Trang:

## Kiểm tra thị trường bánh Trung thu

Chiều 13-9, Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm TP. Nha Trang do Phòng Kinh tế thành phố chủ trì phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường tiến hành kiểm tra một số cơ sở bán bánh Trung thu Kinh Đô, Đồng Khánh trên địa bàn thành phố.

Nội dung kiểm tra gồm: Việc chấp hành các quy định về đăng ký kinh doanh; nhãn sản phẩm hàng hóa thực phẩm; nguồn gốc, xuất xứ của nguyên liệu đưa vào sản xuất; hồ sơ theo dõi về chất lượng sản phẩm, phiếu kiểm nghiệm định kỳ; việc chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh thực phẩm... Qua kiểm tra, các cơ sở kinh doanh đã cung cấp được hợp đồng thuê địa điểm; hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm bánh Trung thu, niêm yết giá đầy đủ, đúng quy định.



● Đoàn kiểm tra hồ sơ theo dõi về chất lượng sản phẩm, phiếu kiểm nghiệm định kỳ.

Theo kế hoạch của UBND TP. Nha Trang, trong đợt 1 (từ ngày 5-9 đến 15-10), đoàn kiểm tra các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh mặt hàng bánh kẹo, bánh Trung thu (trước, trong và sau Tết Trung thu); đợt 2 (từ ngày 15-11 đến 30-12) sẽ kiểm tra các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành Công Thương.

**THANH TRÚC**

## VNPT Khánh Hòa tài trợ

### 2 "Lớp học thông minh" tại TP. Nha Trang

Chiều 12-9, tại Trường THCS Thái Nguyên, VNPT Khánh Hòa tổ chức lễ trao tài trợ "Lớp học thông minh" cho Trường THCS Thái Nguyên và Trường THCS Nguyễn Hiến (TP. Nha Trang). Đây là 2 lớp học thông minh đầu tiên của tỉnh.

Trên cơ sở thỏa thuận hợp tác giữa VNPT Khánh Hòa và Sở Giáo dục và Đào tạo về tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, giúp các trường nâng cao hiệu quả trong công tác giảng dạy..., VNPT Khánh Hòa đã tư vấn triển khai 2 lớp học thông minh dựa trên nền tảng phòng tin học hiện có của các trường với tổng số tiền gần 160 triệu đồng. Cụ thể, VNPT Khánh

Hòa tài trợ cho mỗi trường 1 màn hình tương tác cảm ứng (86inch), bố trí hệ thống wifi để giáo viên và học sinh trải nghiệm; xây dựng và đào tạo về việc sử dụng hệ thống phần mềm SmartEdu để điều khiển lớp học online; trang bị bộ công cụ học liệu 3D vnEdu Content. Các máy tính được tích hợp đầy đủ dữ liệu cần thiết như: Sách giáo khoa điện tử, giáo trình điện tử bộ môn theo đúng với sách giáo khoa chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; kho tài liệu phong phú của hệ sinh thái vnEdu bao gồm các thư viện thí nghiệm ảo và mô hình 3D hỗ trợ giáo viên soạn bài dễ dàng, kích thích học tập và khám phá...

**V.THÌN**

## TIN VĂN

● Chiều 13-9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức Tết Trung thu cho gần 300 bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện. Các em được xem múa lân, phá cỗ Trung thu, chơi các trò chơi dân gian có thưởng, vẽ hình, tô tượng... và được nhận các phần quà gồm: Lồng đèn, bánh Trung thu, sữa... Dịp này, 22 bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nặng được hỗ trợ thêm 2 triệu đồng/cháu; 5 bệnh nhi mổ tim bẩm sinh được hỗ trợ với tổng số tiền 22 triệu đồng. Tổng kinh phí thực hiện chương trình 126 triệu đồng, do nhiều đơn vị và cá nhân hỗ trợ. (C.ĐAN)

● Sáng 13-9, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tư vấn pháp luật cho học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (TP. Nha Trang). Các học sinh được truyền về Luật An ninh mạng, tìm hiểu về quyền và nghĩa vụ khi tham gia không gian mạng... Dịp này, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh trao tặng 1 suất hỗ trợ giáo dục cho Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (trị giá 10 triệu đồng) và 10 suất học bổng dành cho học sinh điển hình trong học tập, vượt khó học tốt (tổng trị giá 10 triệu đồng). (K.D)

## Trao đổi các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI năm 2024



● Các đại biểu dự hội nghị ở điểm cầu chính.

Sáng 13-9, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trao đổi các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2024. Đồng chí Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, trong đó điểm cầu chính có 240 đại biểu các sở, ban, ngành, cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn và 3 địa phương: Nha Trang, Ninh Hòa, Diên Khánh, đại diện 12 thôn, tổ dân phố thuộc 6 đơn vị cấp xã được chọn khảo sát Chỉ số PAPI 2024; 5 điểm cầu thành phần gồm các địa phương: Vạn Ninh, Cam Lâm, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Cam Ranh.

Hội nghị nghe ông Đỗ Thanh Huyền, chuyên gia phân tích chính sách công Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) truyền đạt về phương pháp khảo sát Chỉ số PAPI; phân tích kết quả Chỉ số PAPI năm 2023, giai đoạn 2021 - 2023 của tỉnh; dư địa cải thiện trong thực thi chính sách ở Khánh Hòa từ năm 2024 và khuyến nghị các giải pháp nâng cao Chỉ số PAPI và hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, góp phần

thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 55 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa. Các đại biểu cũng thảo luận, trao đổi những vướng mắc trong quá trình thực hiện Chỉ số PAPI tại địa phương.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Hữu Hoàng đề nghị các đại biểu tăng cường trao đổi, tiếp thu và thực hiện các khuyến nghị của chuyên gia. Đồng thời, rà soát, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai các giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh năm 2024 và các năm tới, xây dựng nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân.

Năm 2023, Chỉ số PAPI của Khánh Hòa đạt 44,94/80 điểm, xếp thứ 8/61 tỉnh, thành phố và là 1 trong 10 tỉnh, thành phố thuộc nhóm đạt điểm cao. Đây cũng là năm tỉnh có điểm số và vị thứ cao nhất trong 13 năm được đánh giá, tính từ năm 2011. Tuy nhiên, theo báo cáo PAPI, tỉnh vẫn còn một số hạn chế cần tiếp tục được cải thiện.

**N.V**

## Tổng kết công tác hội và phong trào sinh viên năm học 2023 - 2024

Ngày 13-9, Hội Sinh viên (SV) Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào SV năm học 2023 - 2024, Chiến dịch SV tình nguyện Mùa hè xanh năm 2024.

Năm học 2023 - 2024, hội đã tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên, SV về chuyển đổi số; chú trọng tập huấn, bồi dưỡng cán bộ hội, rèn luyện đạo đức, tác phong cho SV; đẩy mạnh hoạt động tình nguyện... Hội đã triển khai 60 hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ SV tiếp cận, phấn đấu đạt danh hiệu SV 5 tốt các cấp. Qua đó, có 4 em đạt SV 5 tốt cấp Trung ương, 1 em đạt Sao tháng Giêng cấp Trung ương; 53 em đạt SV 5 tốt cấp tỉnh, 20 em đạt SV 5 tốt tiêu biểu xuất sắc cấp tỉnh, 17 tập thể đạt Tập thể SV 5 tốt cấp tỉnh...

Năm học 2024 - 2025, hội phấn đấu 100% hội SV cấp trường có công trình, phần việc chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, kỷ niệm Ngày

truyền thống học sinh, SV và Hội SV Việt Nam; 5 em đạt SV 5 tốt cấp Trung ương; 50 em đạt SV 5 tốt cấp tỉnh; 100% hội SV Việt Nam cấp trường có ít nhất 2 hoạt động hỗ trợ SV nghiên cứu khoa học; hỗ trợ tối thiểu 5 đề tài nghiên cứu; hỗ trợ, hiện thực hóa 5 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của SV...

Dịp này, Hội SV Việt Nam tỉnh tặng cờ thi đua cho 2 tập thể, bằng khen cho 12 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào SV năm học 2023 - 2024; tặng bằng khen cho 6 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch SV tình nguyện Mùa hè xanh 2024.

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Hội SV Việt Nam tỉnh tổ chức phát động tới tất cả đoàn viên, thanh niên trong tỉnh ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 3.

**NGUYỄN VŨ**



# CẢNH GIÁC THỦ ĐOẠN VỜ HỎI MUA HÀNG

Lợi dụng việc thiếu cảnh giác cùng sự tử tế của người dân, thời gian qua, một số đối tượng người nước ngoài đã gây ra các vụ đánh cắp tài sản. Chỉ đến khi kẻ gian rời khỏi hiện trường, người bị hại mới nhận ra mình bị trộm mất tài sản.



● Camera nhận diện đối tượng người nước ngoài đã lợi dụng sự tử tế của anh Đ. để gây ra vụ trộm.

Ngày cuối tuần, anh Đặng Văn Đ. (trú tổ 1, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh) đang phụ giúp nhân viên bán điện thoại tại tiệm của gia đình ngay bên Quốc lộ 1 thì thấy 2 người nước ngoài cùng đi trên xe máy kiểu dáng Nouvo đã cũ đi tới, dừng xe trước tiệm. Sau đó, người nước ngoài cao lớn, có nước da ngăm đen, ngồi sau bước xuống xe đi vào bên trong tiệm. Do khách nói tiếng Anh nên anh Đ. đã sử dụng ứng dụng trên điện thoại để dịch. Qua đó, anh Đ. biết được khách muốn mua một bộ sạc (adapter) điện thoại iPhone.

Sau khi hỏi giá, khách đồng ý mua nhưng yêu cầu anh Đ. đưa điện thoại iPhone để sạc thử. “Khi tôi hỏi điện thoại của anh đâu, người nước ngoài cho biết do hết pin nên để lại khách sạn. Vì thế, tôi đưa chiếc điện thoại iPhone 12 Pro Max cho khách sạc thử, rồi người này tiếp tục hỏi mua tai nghe điện thoại iPhone”, anh Đ. kể. Vậy nhưng, cuối cùng người khách này không mua bất cứ thứ gì và bỏ đi cùng đồng bọn đang đợi phía ngoài. Một lúc sau, anh Đ. mới tá hỏa nhận ra đã bị đối tượng lấy mất chiếc điện thoại anh cho mượn trước đó.

Xem lại hình ảnh camera ghi lại, anh Đ. phát hiện thủ đoạn của đối tượng người nước ngoài khá tinh vi khi vờ hỏi mua nhiều thứ nhằm mục đích để anh tập trung vào những thông tin về giá thành, nhà sản xuất của những linh kiện này. Trong lúc đó, đối tượng này thân nhiên bỏ vào túi quần chiếc điện thoại anh đã cho mượn trước đó.

Theo tìm hiểu của anh Đ., trước đó, đối tượng này đã cùng đồng bọn đi xe máy đến ít nhất 2 tiệm mua bán điện thoại trên địa bàn thị trấn Vạn Giã, nhưng do bất đồng ngôn ngữ, người bán đã xua tay và họ bỏ đi.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại huyện Cam Lâm, thị xã Ninh Hòa cũng đã có người dân địa phương bán hàng tạp hóa bị các đối tượng người nước ngoài trộm tiền theo những phương thức, thủ đoạn tương tự. Trong đó, nổi lên vẫn là thủ đoạn vờ hỏi mua hàng hoặc đổi tiền, nhưng rồi bằng cách nào đó, các đối tượng đã lấy được tiền của người bán hàng. Qua hình ảnh người dân cung cấp, cơ quan điều tra nhận định, đa số các đối tượng đã gây ra các vụ việc đọc tuyến Quốc lộ 1 là người Nam Á.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Sáng - Trưởng Công an huyện Vạn Ninh, trước vụ việc xảy ra trên địa bàn, Công an huyện đã chỉ đạo công an các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, cảnh báo cho người dân phương thức, thủ đoạn của các đối tượng người nước ngoài để đề phòng. Đồng thời, tăng cường công tác nắm tình hình, rà soát số đối tượng nghi vấn là người nước ngoài đã gây ra vụ việc để điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo luật định.

THÀNH LONG

## ĐI ĐÁNH NGƯỜI, 6 THANH NIÊN LÃNH ÁN



● Quang cảnh phiên tòa.

Tòa án nhân dân tỉnh vừa tuyên phạt 6 bị cáo cùng trú huyện Diên Khánh về tội giết người. Cụ thể: Võ Nguyễn Đức Mạnh (sinh năm - SN 2007, trú xã Diên Phú) 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thiện Nhân (SN 2006, trú xã Diên Điền) 7 năm tù; Nguyễn Phụng Kỳ (SN 2007, trú xã Bình Lộc) 3 năm tù; Nguyễn Minh Tùng (SN 2005, trú thị trấn Diên Khánh) 6 năm tù; Nguyễn Gia Bảo (SN 2008, trú xã Diên Sơn) 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Duy Công (SN 2006, trú xã Diên Sơn) 5 năm 6 tháng tù. Tòa cũng buộc các bị cáo và đại diện của bị cáo liên đới bồi thường 300 triệu đồng cho bị hại (gồm cả phần đã bồi thường).

Theo cáo trạng, đêm 30-10-2022, trong lúc uống nước với cả nhóm, Mạnh kể lại chuyện có mâu thuẫn với một người, đã hẹn đánh nhau tại xã Vĩnh Phương (TP. Nha Trang) và rủ cả nhóm tham gia. Cả nhóm mang theo hung khí tới điểm hẹn thì thấy nhóm đối phương đông người nên quay xe bỏ chạy. Nhóm bên kia đuổi theo. Nhóm Mạnh chạy một đoạn thì thấy Hoàng Văn Đông

(trú phường Phước Hòa, Nha Trang) đi xe máy chở 2 người chạy cùng chiều vượt qua. Cho rằng 3 người này thuộc nhóm hẹn đánh nhau nên nhóm Mạnh đuổi theo, đến xã Diên Điền thì đuổi kịp. Cả nhóm dùng hung khí đánh, chém nhiều nhát vào Đông, gây thương tích 77%. Sau khi phạm tội, Nhân bỏ trốn, ngày 1-7-2024 bị bắt theo lệnh truy nã.

Được biết, Mạnh đã 2 lần bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi mang theo hung khí nhằm mục đích đánh nhau và gây rối trật tự công cộng, hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của cá nhân, tổ chức. Nhân đã bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng. Tùng đã bị khởi tố về các tội cố ý gây thương tích, cố ý làm hư hỏng tài sản và gây rối trật tự công cộng. Kỳ, Bảo đều đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng và hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của cá nhân, tổ chức; riêng Kỳ còn bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích. Các bị cáo đã bồi thường 26 triệu đồng cho bị hại.

N.V

## CHĂM LO CHO DÂN

TIẾP THEO TRANG 1

- Ủ, thì tôi có khác gì ông đâu. Nghe tình hình bão lụt ở miền Bắc, tôi cũng rầu theo luôn. Chiều qua, đứa cháu tôi đã tình nguyện chạy xe tải vận chuyển hàng hóa nhu yếu phẩm miễn phí để mang ra hỗ trợ bà con các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do bão lũ rồi. Chắc phải mất mấy ngày mới về lại đến đây. Trong lúc bà con gặp thiên tai, hoạn nạn, ai giúp được gì thì hãy cứ giúp Tư à!

- Thế suy nghĩ của tôi và Năm trùng khớp nhau rồi! Bây giờ, anh em mình cùng đến nhà trường thôn bàn chuyện vận động người dân nơi đây đóng góp giúp đỡ cho bà con miền Bắc nhen. Của ít mà tấm lòng nhiều thì cũng sẽ gom góp giúp bà con được phần nào!

- Nhất trí, đi ngay. Tôi thấy Đảng và Nhà nước mình đã quan tâm kịp thời trong lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 3 vừa rồi đó Tư. Thủ tướng Chính phủ có công điện khẩn yêu cầu phải nhanh chóng ổn định sản xuất, cuộc sống của người dân, không để người dân nào bị đói, rét, không nơi ở, không có nước sạch, không được chăm sóc y tế và học sinh sớm được đến trường. Qua đó, các lực lượng quân đội, công an đều được huy động để khắc phục thiệt hại do bão lụt; còn Mặt trận và các tổ chức đoàn thể

phát động, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân chung tay, góp sức giúp đỡ cho nhân dân miền Bắc vượt qua hoàn cảnh khó khăn này.

- À quên, ông nói tôi mới nhớ ra. Ông đã biết một chính sách mới, nóng sốt ở tỉnh mình chưa Năm?

- Chuyện gì mà quan trọng vậy Tư ơi?

- Thứ Sáu vừa rồi HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đang học tại các cơ sở giáo dục công lập năm học 2024 - 2025 trên địa bàn tỉnh đó Năm.

- Ôi, thế hả? Nghe Tư nói mà tôi mừng như trúng số độc đắc. Vậy là hai đứa nhỏ nhà tôi được hỗ trợ học phí rồi! Năm học này nhà tôi không phải lo tiền học phí cho con.

- Nhất ông rồi còn gì, vậy là chỉ còn tốn mỗi tiền sắm sách vở, quần áo thôi, không than vãn gì nữa nhen.

- Đúng, đây là một chính sách rất nhân văn, không chỉ chia sẻ được khó khăn, hỗ trợ giảm bớt gánh nặng tài chính với phụ huynh học sinh, mà cũng sẽ hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng học sinh bỏ học Tư nhỉ!

D.H

## THU HỒI VIÊN NANG CHỨA VI HẠT ZOVITIT VI PHẠM CHẤT LƯỢNG MỨC ĐỘ 2

Sở Y tế vừa có công văn gửi các đơn vị y tế, cơ sở kinh doanh và sử dụng thuốc trên địa bàn tỉnh về việc thu hồi viên nang chứa vi hạt Zovitit vi phạm chất lượng mức độ 2.

Trước đó, Cục Quản lý Dược có Công văn số 3005 về việc thông báo thu hồi toàn quốc thuốc viên nang chứa vi hạt Zovitit (Acyclovir 200mg), số GĐKLH: VN-15819-12, số lô 0017, ngày sản xuất: 3-5-2023, hạn dùng: 2-5-2026 do Công ty S.C. Slavia Pharma S.R.L (Romania) sản xuất, Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha nhập khẩu. Lý do thu hồi: Mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa

tan (vi phạm mức độ 2).

Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở kinh doanh và sử dụng thuốc kiểm tra, rà soát, dừng ngay việc kinh doanh, sử dụng thuốc viên nang chứa vi hạt Zovitit (Acyclovir 200mg); tiến hành thu hồi và báo cáo về Sở Y tế. Thanh tra sở, phòng y tế các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định.

Zovitit là thuốc được chỉ định điều trị nhiễm vi rút Herpes simplex, phòng ngừa tái nhiễm Herpes sinh dục, suy giảm miễn dịch.

C.DAN



**THỜI SỰ QUỐC TẾ****Triều Tiên công khai hình ảnh cơ sở làm giàu urani, Hàn Quốc ngay lập tức phản ứng**

Ngày 13-9, Hàn Quốc lên án mạnh mẽ việc Triều Tiên công khai cơ sở làm giàu urani, đồng thời khẳng định sẽ không bao giờ chấp nhận Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân. Theo hãng tin Reuters, thông tin trên do ông Koo Byoung-sam, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc đưa ra. Cụ thể, ông Koo Byoung-sam tuyên bố: “Chính phủ lên án mạnh mẽ Triều Tiên vì đã tiết lộ các cơ sở làm giàu urani và thảo luận về tăng cường nhanh chóng khả năng hạt nhân cũng như sản xuất vật liệu cho vũ khí hạt nhân chiến thuật”. Người phát ngôn này cũng nhấn mạnh rằng Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân là vi phạm rõ ràng nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và thế giới.

Trước đó, Triều Tiên lần đầu tiên công bố hình ảnh các máy ly tâm dùng để sản xuất nhiên liệu cho bom hạt nhân vào ngày 13-9, trong khi Chủ tịch Kim Jong-un tới thăm một cơ sở làm giàu urani và kêu gọi sản xuất thêm vật liệu cấp độ vũ khí để mở rộng kho vũ khí. Ông Kim Jong-un muốn Triều Tiên sản xuất thêm vật liệu cho vũ khí hạt nhân chiến thuật, nhấn mạnh rằng kho vũ khí hạt nhân của nước này là yếu tố thiết yếu để đối phó với các mối đe dọa từ Mỹ và các đồng minh. Chủ tịch Triều Tiên nói rằng các mối đe dọa hạt nhân chống Triều Tiên từ các đối thủ đã vượt “giới hạn đỏ”.

Trước đó, ngày 12-9, quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông Bán đảo Triều Tiên. Theo Hội đồng Tham

mưu trưởng Liên quân (JCS) Hàn Quốc, các tên lửa đạn đạo tầm ngắn này được phóng từ khu vực Bình Nhưỡng vào lúc 7 giờ 10 phút sáng 12-9 theo giờ địa phương. Trong khi đó, phía Nhật Bản cho biết vật thể được cho là tên lửa đạn đạo của Triều Tiên đã rơi xuống biển. Một nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản cho rằng tên lửa của Triều Tiên nhiều khả năng đã rơi ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Tokyo đã phản đối tới Bình Nhưỡng về vụ phóng tên lửa đạn đạo trên, đồng thời cho rằng vụ phóng đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, các quan chức Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc phụ trách vấn đề Triều Tiên đã điện đàm, bày tỏ quan ngại về vụ phóng, đồng thời tái khẳng định hợp tác ba bên.

Theo TTXVN

**Để phụ nữ...**

TIẾP THEO TRANG 5

về công tác phụ nữ và bình đẳng giới, khiến cho phụ nữ vẫn chịu thiệt thòi, vẫn là người yếu thế trong cộng đồng. Bên cạnh đó, một bộ phận chị em có nơi, có lúc còn mang tâm lý trông chờ, ỷ lại, lệ thuộc vào nam giới; chưa chủ động phát huy vai trò và thiên chức của mình trong những công việc chung, cũng như tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

- Để phụ nữ tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của mình, đóng góp tích cực hơn nữa cho sự phát triển của tỉnh, theo đồng chí, cần thực hiện những giải pháp gì?

- Nhằm phát huy vai trò, tiềm năng, thế mạnh, tinh thần làm chủ, khát vọng vươn lên và xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, theo tinh thần Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, theo tôi cần thực hiện các giải pháp: Thứ nhất, tiếp tục tạo điều kiện để phụ nữ tham gia ngày càng sâu rộng vào đời sống chính trị thông qua nhiều kênh như: Bảo đảm nguyên tắc bình đẳng

giới trong công tác cán bộ; phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể xã hội, nhất là vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ; triển khai công tác phụ nữ sát hợp với từng đối tượng, từng địa phương. Thứ hai, đối với mỗi chị em phụ nữ cũng cần trang bị cho mình những kỹ năng mới, kỹ năng số để thích ứng với quá trình chuyển đổi số.

Hiện nay, quá trình số hóa đang tăng tốc, thấm thấu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội làm thay đổi cách chúng ta sống, giao tiếp, làm việc; cách chúng ta quản lý, điều hành, giải quyết các công việc không chỉ ở cơ quan mà cả trong gia đình. Vì thế, thay đổi nhận thức và thói quen hành động, trang bị cho mình những kỹ năng số trở thành yêu cầu cấp bách để phụ nữ Việt Nam phát huy tốt hơn nữa vai trò, sức đóng góp của mình trong kỷ nguyên số, tiến lên cùng với quá trình phát triển của đất nước.

- Xin cảm ơn đồng chí!

C.TUÔNG - H.NGÂN  
(Thực hiện)**THÔNG TIN - QUẢNG CÁO****Ban Liên lạc học sinh miền Nam trên đất Bắc tỉnh Khánh Hòa**

Mời họp mặt kỷ niệm 70 năm học sinh miền Nam trên đất Bắc vào ngày 25-10-2024 tại Khách sạn Kim Liên, Hà Nội; ngày 26-10-2024 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội; ngày 27-10-2024 tại TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Kính mời các thầy cô, các bạn học sinh miền Nam đăng ký dự họp (ghi rõ họ tên, điện thoại, năm sinh, địa chỉ liên lạc, tên đoàn dự họp Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình Hà Nội; TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) theo số điện thoại: 0903513109, e-mail: trankydingh@gmail.com hoặc địa chỉ 22 Trần Khánh Dư, TP. Nha Trang thời gian trước ngày 18-9-2024.

Trân trọng thông báo.

Trưởng ban Phạm Văn Chi

**CHỦ NHẬT (15-9)**  
 VTV1: 5h30: Chào buổi sáng; 7h: Báo chí toàn cảnh; 9h15: Toàn cảnh thế giới; 13h05: Phim: Cô gái bé nhỏ (T.11); 17h40: Tài chính - Tiêu dùng; 18h10: Cuộc sống thường ngày; 18h30: Chuyển động 24h; 21h30: Truyền hình Quân đội nhân dân; 22h: Phim tài liệu; 22h45: Câu chuyện từ những bài ca.  
 VTV3: 6h: Nhịp đập thể thao; 8h: S-RASE 2024; 9h: Súc nước ngàn năm; 10h: Cầu thủ nhí; 11h: 100 triệu 1 phút; 12h: Khách sạn 5 sao; 13h:

Đường lên đỉnh Olympia; 18h05: Phim: Công chúa ánh trăng (T.1); 20h: Sinh viên thế hệ mới; 21h10: Vượt ngưỡng; 21h15: Bài hát của chúng ta; 23h30: Lời tự sự.

KTV: 6h: Khởi động ngày mới; 11h: Phim: Hồng Hải Nhi (T.18); 12h: Phim: Đố ba biết mẹ đang nghĩ gì (T.13); 20h10: Diễn đàn Doanh nghiệp; 20h40: Phim: Người mẹ kể kỷ lạ (T.18); 21h25: Phim: Bong bóng hôn nhân (T.1); 22h10: Phim: Tiểu ngư nhi và hoa vô khuyết (T.7).  
 (Chương trình dự kiến, có thể thay đổi vào giờ chót)

Quảng cáo trên

**Báo Khánh Hòa**

DVT: VNĐ/1 kỳ báo

Loại khung	Kích cỡ	In màu	In đen trắng
Nguyên trang	26 x 37 cm	7.000.000	5.000.000
1/2 trang	26 x 18 cm	3.500.000	2.500.000
1/4 trang	12,5 x 18 cm	1.800.000	1.300.000
1/6 trang	13 x 12,5 cm	1.250.000	900.000
1/8 trang	12,5 x 9 cm	950.000	700.000
1/10 trang	10 x 9 cm	750.000	550.000
1/16 trang	6 x 9 cm	500.000	350.000
1/ 32 trang	6 x 4,5 cm	250.000	200.000

Thông tin rao vặt, bán nhà, bán xe...: 50.000 đồng – 100.000 đồng

Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết:  
**Phòng Quảng cáo - Báo Khánh Hòa**  
**ĐT: 0258.3817979 Fax: 0258.3562950**  
 Email: quangcaobkh@gmail.com

**LỊCH CẮT ĐIỆN SỬA CHỮA THEO KẾ HOẠCH KHU VỰC TRUNG TÂM NHA TRANG TỪ NGÀY 18/09 ĐẾN 19/09/2024.**

NGÀY	ĐƠN VỊ QUẢN LÝ	KHU VỰC CẮT ĐIỆN	THỜI GIAN
18/09	ĐL Vinh Hải	Một phần thôn: Hòn Nghè (T.359A, T.359B, T.359C, T.361, T.95, T.95B, T.99), Xuân Ngọc (T.172, T.172B, T.240); Khách hàng: Suối khoáng nóng Iresort (T.155C), Khu đô thị Nam Vinh Hải (T.238, T.239, T.240), Ký túc xá cao đẳng y tế (T.255, 255B), Ký túc xá sinh viên (T.258A, T.258B), Bệnh viện da liễu (T.260), Bệnh viện Ung bướu (T.369).	Từ 05h00 đến 06h50
19/09	ĐL Vinh Hải	Một phần thôn Đắc Lộc (T.241, T.244, T.331, T.353A, T.353B); Khách hàng Hồ chứa nước Đắc Lộc (T.374).	Từ 06h00 đến 11h30
	ĐL Trung Tâm Nha Trang	Một phần đường: Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Nguyên Hân (T.55).	Từ 07h30 đến 10h30
	ĐL Vinh Nguyên	Khách hàng Cty Nam Hợp Hưng (T.138).	Từ 07h30 đến 09h00
		Khách hàng Cty Triển lãm Hải Dương (T.171).	Từ 09h00 đến 10h30
		Một phần đường Trần Phú (T.53).	Từ 10h30 đến 12h00
	Khách hàng Cty TNHH Trường Phát (T.169).	Từ 12h00 đến 13h30	

Ghi chú: - Nếu công tác hoàn tất sớm, CTCP Điện lực Khánh Hòa sẽ đóng điện lại mà không báo trước.





# Những mùa gặt đi qua...



Ảnh: CÔNG ĐỊNH

Tháng Chín đến, ấy cũng là khi mùa gặt vụ lúa hè thu ở quê tôi bắt đầu. Dưới bầu trời cao xanh với với những đụn mây tựa như những đám bông trắng khổng lồ nhờn nhờ trôi, cả cánh đồng rộng qua thời kỳ làm đồng, cấy sừa, giờ đã phủ kín màu một vàng bởi bao bông lúa chín, uốn cong, trĩu hạt. Lúa nối nhau thành biển, lao xao từng đợt trong gió, mới nghe tưởng chừng như tiếng sóng. Vào những ngày này, khắp các xóm, nhà nào cũng rộn ràng lo chuyện gặt hái, vì thời tiết sắp vào mùa mưa lụt, không thu hoạch kịp nước sẽ ngập. Nước ngập, có nghĩa là lúa sẽ bị thối, lên mọng, coi như cái đỏi cận kề. "Một hạt trong nhà bằng ba hạt ngoài đồng", chính vì thế, ở một số thửa ruộng, có đôi giá lúa chưa đến độ chín người ta cũng thu hoạch. Đâu chỉ có vụ hè thu, cả vụ đông xuân cũng vậy. Khi lúa đến độ chín, tất cả phải tập trung cho việc gặt hái, vì tuy không bị lụt, nhưng dưới nắng, lúa bị dễ rụng.

Thời xưa, chưa có máy gặt đập liên hợp như bây giờ, vì vậy, vào ngày mùa, ở quê tôi nhà nhà đều dựa vào sức người. Ngoài liềm, người ta còn mang theo linh kinh đủ thứ như: Quang gánh, đòn xóc, dây lạt, dây thừng để buộc... Đối với người nông dân, cuộc sống dựa vào mảnh vườn, thửa ruộng nên không có gì vui sướng hơn khi lúa được mùa. Ở khắp cánh đồng, tuy phải làm việc vất vả nhưng nơi nào cũng râm ran tiếng cười, nói. Chỗ này người ta khen giống lúa được hạt, chỗ kia bàn chọn giống cho mùa sau. Trên những con đường nhỏ dẫn về làng, nhiều đoạn gập ghềnh, lồi lõm vết chân trâu, người gánh lúa phải lần dò bước thấp, bước cao trong khi đôi vai hằn đau bởi các vết chai sần, nhưng ai nấy cũng hớn hờ, gặp nhau đều đơn đả, cười vui.

Không chỉ bận rộn ngoài đồng mà còn bận cả ở nhà. Nhiều gia đình, lúa cắt về, có nơi dựng bồ để đập, có nơi chất thành đống rồi cho trâu đập lên. Chưa kể còn những công đoạn cần làm tiếp theo như: Gié lúa, phơi lúa, phơi rơm, phơi rạ.

Với bọn nhỏ chúng tôi, đến vụ mùa, nhiều đứa phải giúp cha mẹ cắt lúa hoặc làm những việc nhẹ như trải rơm rạ ra phơi, đảo lúa cho khô... nhưng đa phần còn lại có thể gọi là mùa vui. Ở những đám ruộng vừa gặt xong, trong khi thả trâu ăn, chúng tôi nhặt rơm, xếp lại trên những cành cây khô để làm nhà, hay chơi trò đuổi nhau, đánh trận; chơi chán, có khi dùng rơm quấn lại thành những con cú, đốt lên, tạo khói, un vào mấy hang ếch cho chúng nhảy ra để bắt lấy mang về nhà làm thịt nấu cháo. Còn trên những mảnh ruộng gặt chưa hết, châu chấu thường tụ lại rất đông, con nào cũng mập tròn, chúng tôi tha hồ vẫy bắt rồi đốt rơm lên nướng. Đây là món ăn rất ngon, vì những chú châu chấu mập bóng cả thân, khi nướng lên không chỉ chảy mỡ béo ngậy mà còn tỏa ra mùi thơm thơm rất thích, nhất là khi mùi thơm ấy hòa lẫn với mùi ngai ngái của rơm cháy lan ra trong gió. Chưa hết, đôi khi trên những đám ruộng mới cắt lúa, bắt gặp mấy chú chim cuốc nhỏ lạc mẹ đi lang thang, chúng tôi thường mang về nhà, nuôi cho chim lớn hơn rồi thả chúng vào những bờ tre...

Có hình ảnh khó quên trong mùa gặt đó là rơm rạ. Rơm rơi vãi trên bờ ruộng, trên những lối đi. Rơm trải đầy trên những mảnh đất trống trong vườn. Cũng như nhiều nhà khác, sau mùa gặt, nếu vào vụ hè thu, cha tôi thường chọn một số rơm rạ tốt phơi riêng, để dành đánh tranh lợn chuồng heo, chuồng trâu. Số còn lại cũng phơi thật khô, chất thành ụ cao, nện cho chặt lại, giống như một cái nắm khổng lồ, để dành, rút dần cho trâu, bò ăn trong những ngày mùa đông mưa bão.

Mùa gặt là mùa vất vả, dù là đông xuân hay hè thu, song với người dân quê đó là mùa hạnh phúc. Không có gì vui bằng được tận hưởng thành quả của mình sau những tháng ngày dày công chăm sóc, nhất là khi lúa đã phơi khô xong xuôi, cắt vào nhà. Trong làng, gia đình nào đó dù nghèo đến mấy, bình thường nhiều bữa phải dọn thêm khoai, thêm sắn, giờ đây ít ra cũng được ăn vài ngày cơm

trắng. Những nôi cơm lúa mới bao giờ cũng dẻo thơm, ăn với thứ gì cũng thấy ngon miệng. Chưa kể, có gạo mới, ai cũng muốn thưởng cho mình, nhà này xay bột đồ bánh xèo, bánh bèo, nhà kia làm bánh đúc. Đến cả đám gia súc như con gà, con vịt, con ngỗng... vào những ngày mùa trông cũng mập mạp hơn, đi lại trong sân ngó bộ thư thái, ung dung hơn những ngày trước đó...

Ở quê tôi có tục cúng cơm mới. Thường thì khi lúa ngoài đồng đã thu hoạch xong, mang về nhà phơi khô đâu vào đó, người ta liền sửa soạn một mâm cơm để cúng ông bà. Cúng xong, nhà này mời nhà kia. Tuy không lớn như ngày giỗ hay ngày Tết, chỉ một bữa cơm, có khi dung dị, đơn sơ, nhưng lễ cúng cơm mới luôn trang nghiêm, được tổ chức thành tâm, thể hiện sự tri ân đối với tổ tiên, đồng thời qua đó người dân quê muốn tạo thành sợi dây nối chặt thêm nghĩa xóm, tình làng.

Nhiều người Việt lớn lên, mang trong mình hình ảnh một cánh đồng quê với bao sắc màu của những mùa gặt đi qua. Hình ảnh ấy cũng đã trở thành những vùng ký ức lung linh trong nhiều tác phẩm thi ca. Nhà thơ quân đội Nguyễn Hữu Quý từng có một bài thơ rất hay mang tựa đề "Về hoàng hôn mùa gặt", trong đó có đoạn nói lên tâm trạng sâu lắng của mình: "Bỏ lại sau lưng những đèn xanh đỏ/những nhà sáng loáng kiêu sa/những bụi bặm ồn ào phố xá/những chen chúc cuộn cuộn dòng đời/Ta trở về hoàng hôn mùa gặt/nơi chân rạ thơm mùi ký ức/mặt trời quê lặn vào hạt thóc/chín giấc mơ trên ngực cánh đồng/Cuối ngày, tầm gió mênh mông/sương bùn thấm lòng chân rười rượi/lặng im nghe mùa gọi/lặng im nghe chiều đi...". Còn đây là một đoạn trong bài thơ "Mùa gặt" của nhà thơ Hồ Bắc: "Lúa phơi vàng hạt đồng trên/Vàng qua đồng dưới, lại lên giữa làng/Thôn nghèo vui cánh mùa sang/Trong ngoài tiếng gọi, rộn ràng nhịp chân/Mùi hương dạ mới thơm ngân/Thơm từ khói bếp, thơm vẫn ngô xa"...

HOÀNG NHẬT TUYẾN